

## Trương Đình Sơn là ai?

Trương Đình Sơn, là người con trai thứ 3 trong một gia đình có 10 người con.

- Anh cả của Sơn là *Linh mục Trương Đình Tu*, cha sở họ đạo Nam Bình, địa phận Qui Nhơn;
- Anh kế là *Linh mục Trương Đình Hiền*, cha sở họ đạo Tuy Hòa, cũng thuộc địa phận Qui Nhơn;
- Người con trai thứ 3 trong gia đình là Trương Đình Sơn, *Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế*; và
- Người em trai út là *Linh mục Trương Đình Hà*.

Trương Đình Sơn sinh năm 1957, là tu sinh Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế trước 1975. Sau biến cố 30/4/1975, Sơn về sống với gia đình tại Long Khánh và vào Sài Gòn học Đại Học Sư Phạm, khoa Pháp văn, niên khóa 1979. Trong thời gian học đại học, từ 1979-1983, Sơn cũng tiếp tục tham gia các sinh hoạt tại Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1983, Sơn được phân công về

dạy học tại miền Tây. Sau một thời gian dài dạy học, Sơn trở lại nhà dòng và phụ giúp công việc họ đạo tại một xứ nhỏ.

Sơn đã được Đức Giám Mục đề nghị phong chức linh mục đến vài lần, nhưng đều bị chính quyền từ chối. Vừa nản lòng, vừa châm biếm, cuối cùng, Sơn làm đơn xin “*thôi tu*” để về quê ở với mẹ (*không cho tôi tu, thì hãy cho tôi về quê ở với mẹ tôi*). Chính quyền cũng cảm thấy bất ngờ “*sao người này lại xin thôi tu*”, và thế là chính quyền chấp thuận cho Sơn chuyển hộ khẩu về quê, nơi mẹ Sơn sống. Trong thời kỳ “mở cửa”, Sơn xin hộ chiếu phổ thông để đi du lịch. Chính quyền cấp ngay, không ngần ngại.

Khi đến Canada, Sơn được Tỉnh Dòng Dòng Chúa Cứu Thế tại Canada nhận vào dòng (bởi vì Sơn là tu sinh của Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế, và sau này là thầy 6 ở Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, Sài Gòn, cho nên tỉnh dòng Dòng Chúa Cứu Thế tại Canada rất hân hoan mở cửa đón nhận Sơn). Ít năm sau, Sơn được phong chức Linh mục tại Canada và trở thành Linh Mục Tô-ma Trương Đình Sơn.

Sau khi trở thành Linh mục, Sơn tự nguyện xin đi truyền giáo tại Haiti khoảng 5 năm. Trong thời gian này, Sơn có ghé Mỹ và trú ngụ tại Nguyễn Đường Dòng Chúa Cứ Thế tại Long Beach.

# Một Số Hình Ảnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Linh Mục Trương Đình Sơn Tại Ducrabon, Haiti



Cha Tô-ma Trương Đình Sơn cùng với Linh mục chính xứ tại Haiti



Cha Sơn trong một dịp Lễ Lá tại Haiti



Công việc hằng ngày của Cha Sơn tại Haiti là “cuộc” bộ đến thăm dân làng, giúp đỡ, dạy giáo lý, và ban các phép Bí tích cho giáo dân



Cha Sơn đến ban Bí Tích giải tội bất kỳ nơi nào giáo dân cần



Đến bất kỳ nơi nào giáo dân cần để trao mình Thánh Chúa cho kẻ liệt





Sau Thánh Lễ, Cha Sơn thường giao lưu và đãi giáo dân bánh mì và sữa



Trên đường thăm viếng giáo dân, gặp những cụ già, làm Cha Sơn nhớ đến mẹ già đang ở quê nhà



Cha Sơn giải tội bất kỳ nơi nào giáo dân cần



Một buổi dâng lễ, rất đơn sơ với ngọn đèn dầu leo lét



Giáo dân ngôi làng nghe Cha Sơn giảng



Gặp gỡ các em lao động vất vả



Dân chúng vùng quê phải kín nước từ nơi xa về nhà để xài



Cha Sơn đã hỏ hào quyên góp để xây bể chứa nước dẫn nước sạch về làng





Ngày công trình hoàn thành, dân chúng mừng vui vì có nước sạch để xài



N

Dân chúng mừng vui vì có nước sạch để xài



Cha Sơn trong một dịp đám cưới của đôi trẻ



Dân chúng quyến luyến tiễn cha Sơn một đoạn đường làng để ra con lộ chính, ngày Cha Sơn từ già Haiti để trở về Canada

Có một dịp, Cha Sơn đến Mỹ để giảng tĩnh tâm, và có dâng lễ tại Nhà  
Nguyễn Dòng Chúa Cứu Thế tại Long Beach

Bài Giảng Thánh Lễ Ga 3:16-21 Cha Trương Đình Sơn. Phần 1

<https://www.youtube.com/watch?v=v9adYN1NrJk>

Bài Giảng Thánh Lễ Ga 3:16-21 Cha Trương Đình Sơn. Phần 2

<https://www.youtube.com/watch?v=jPkgz78EFwB8>

Bài Giảng Thánh Lễ Mt 5:17-19 Cha Trương Đình Sơn. Phần 1

<https://www.youtube.com/watch?v=mP7Sq-erySY>

Bài Giảng Thánh Lễ Mt 5:17-19 Cha Trương Đình Sơn. Phần 2

<https://www.youtube.com/watch?v=uueeQrtkSs8>